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  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๒  ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
ได้ดําเนินการประชุมต่อจากเม่ือวานนี้ โดยในวันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
โดย นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นท่านแรกท่ีอภิปรายในวันนี้ ท้ังนี้
สาระสําคัญของการอภิปรายเน้นในเรื่อง โครงการรับจํานําข้าว โดยผู้นําฝ่ายค้านได้อภิปรายให้เห็นถึงปัญหา
ของโครงการดังกล่าว รวมถึงผลกระทบท่ีได้รับ ซ่ึงผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่า โครงการรับจํานําข้าว แท้จริงคือ
โครงการรับซ้ือข้าวของรัฐบาลซ่ึงไม่ใช่โครงการใหม่และมีจุดอ่อนมาก เช่น เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงโครงการ
ได้ แต่รัฐบาลชุดนี้ได้เปลี่ยนแปลงจากการรับจํานําแบบมีโควตา เป็นการรับจํานําแบบไม่มีโควตา ซ่ึงก็ยังคงมี
จุดอ่อนคือ เกิดการทุจริตอย่างแพร่หลาย ท้ังนี้การดําเนินการของรัฐบาลปัจจุบันท่ีใช้วิธีการผูกขาด ซ้ือแพง
และขายถูก ทําให้รัฐต้องใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าวจํานวนมากในการรับซ้ือข้าว รวมถึงทําให้คุณภาพ
ข้าวไทยด้อยลง เนื่องจากเกษตรกรเร่งรีบในการปลูกข้าวเพ่ือให้มีผลผลิตมาขายให้รัฐบาล  นอกจากนี้ 
เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการถูกโกงและถูกกดราคา เนื่องจากมีการทุจริตคอรัปชั่นเอาเปรียบเกษตรกร 
ทางด้านผู้ส่งออกต้องรับภาระในการซ้ือข้าวจากรัฐบาลซ่ึงเป็นข้าวด้อยคุณภาพไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลก
ได้  ส่วนประเด็นท่ี ๒ ซ่ึงผู้นําฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี คือ การบริหารจัดการงบประมาณ
เยียวยาและงบฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้นําฝ่ายค้านได้อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ทักท้วงแล้ว แต่คณะรัฐมนตรียังคงยืนยันท่ีจะใช้ตามมติ ครม. ซ่ึงส่วนใหญ่มีการใช้งบประมาณโดย
การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซ่ึงส่อไปในทางทุจริตหลายโครงการ  ส่วนประเด็นท่ี ๓  เป็นประเด็นการเลือก
ปฏิบัติ เล่นพรรคเล่นพวก การไม่ยอมรับองค์กรอิสระ องค์กรศาล 

  ต่อจากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้นําฝ่ายค้าน 
โดยกล่าวว่า ตนเองมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแบ่งแยกฝ่าย สร้างความเป็นธรรมในสังคม คณะรัฐมนตรีมี
หลักการในการทํางานเป็นทีม และไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบ แต่นายกรัฐมนตรีได้ทําการมอบหมายให้
คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ส่วนการทํางานร่วมกับรัฐสภานั้นก็ให้เกียรติสภาในการท่ีจะผลักดัน
กฎหมายท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อไป ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยนั้น รัฐบาล       
ต้องรีบดําเนินการ เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤตท่ีอยู่นอกเหนือความคาดหมาย และสามารถฟ้ืนฟูเศรษฐกิจกลับมา
ภายใน ๗ เดือน ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณโดยวิธีพิเศษก็เนื่องจากต้องเร่งรีบฟ้ืนฟูเยียวยาให้เร็วท่ีสุด ซ่ึงการ
การใช้จ่ายงบประมาณต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆต้องรายงานผลการทํางานต่อ
คณะรัฐมนตรีด้วย  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทําระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณผ่านเว็บไซต์ ส่วนการบริหาร
จัดการนํานั้นได้ ต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ส่วนการเสริมสร้างความเชื่อม่ันจากต่างประเทศนั้น 
นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและยกระดับความร่วมมือ



๒ 

ปราบปรามยาเสพติดในระดับภูมิภาค ทําให้แนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ส่วนโครงการรับจํานํา
ข้าวนั้น ได้รับผลดี โดยมีเงินนําส่งเข้าระบบกว่า ๒ แสนล้านบาท และได้นําเทคโนโลยีมาช่วยลดการทุจริตใน
โครงการรับจํานําข้าว รวมถึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี เฉลิม  อยู่บํารุง  รับผิดชอบตรวจสอบการทุจริต 
และนายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการส่งออกข้าว ยังคงอยู่ในอันดับต้น ๆ ส่วนการดําเนินการใช้งบประมาณตามท่ี 
ป.ป.ช.ทักท้วงนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาศึกษา   และได้
มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหารือร่วมกับ ป.ป.ช. เพ่ือหาข้อสรุป ซ่ึงรัฐบาลไม่ได้ละเลยข้อทักท้วงแต่
ประการใด ส่วนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนั้นได้ริเริ่มโครงการ โดยเริ่มกับหน่วยงานราชการก่อน โดยทํา
โครงการหนึ่งกรมหนึ่งป้องกันการโกงและยังได้ประสานกับทุกหน่วยงานในการก่อต้ังศูนย์ทุจริต คอร์รัปชั่น รับ
เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน 

  ภายหลังนายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจงผู้นําฝ่ายค้านแล้ว ได้กล่าวท้ิงท้ายว่า ต่อจากนี้ไปจะได้
มอบหมายให้รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบได้ชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้าน โดยอ้างถึงข้อบังคับการประชุมข้อท่ี ๖๘ 
ทําให้สมาชิกฝ่ายค้านผู้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายท่านลุกข้ึนท้วงติงว่า ไม่สามารถทําได้ 
เนื่องจากในการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตนเอง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๗๑ ขณะท่ีสมาชิกฝ่ายรัฐบาลหลายท่านก็ได้ลุกข้ึนแย้ง โดยอ้างถึงข้อบังคับการประชุมข้อท่ีระบุว่า ประธาน
สามารถเชิญรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีมอบหมายชี้แจงได้ และได้ยกตัวอย่าง กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ        
ในอดีต ขณะท่ีท่านอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ยังเคยมอบหมายให้รัฐมนตรี ถาวร  เสนนิยม  
ตอบชี้แจง กรณีปัญหาชายแดนภาคใต้ แทนได้  ในท่ีสุดประธานในท่ีประชุมได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ประธาน
จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการอภิปรายและการตอบชี้แจงของนายกรัฐมนตรี และได้ดําเนินการประชุมต่อ 

  จากนั้น ส.ส.เกียรติ  สิทธิอมร  ได้อภิปรายนายกรัฐมนตรี ประเด็นโครงการรับจํานําข้าว  
โดยได้กล่าวถึงผลกระทบจากโครงการดังกล่าว โดยละเอียด คือ การสูญเสียงบประมาณจํานวนมากโดยใช่เหตุ 
มีสมาชิกหลายคนต้ังโรงสีเพ่ิมข้ึน เกษตรกรได้รับเงินเพียง ๑ ใน ๕ ส่วนท่ีเหลือตกอยู่กับเจ้าของโรงสี รัฐบาล
จะต้องปรับโครงสร้างหนี้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะมีภาระงบประมาณท่ีสูงข้ึน นายกรัฐมนตรีและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
รับจํานําข้าวมีพฤติกรรมท่ีปกปิดข้อมูล ซ่ึงส่อไปในทางทุจริตและเล่นพรรคเล่นพวก 

  ต่อมา ส.ส.ยุพราช  บัวอินทร์  ได้อภิปรายนายกรัฐมนตรี ประเด็นโครงการรับจํานําข้าว       
โดยมีประเด็นอภิปรายเก่ียวกับจํานวนเงิน ซ่ึงชาวนาได้รับจากโครงการนี้ ได้รับเงินไม่เต็มจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงรัฐบาลกําหนดไว้ แต่ได้รับเงินเพียง ๙,๐๐๐ – ๑๑,๐๐๐ บาท ต่อตัน  เนื่องจากถูกโรงสีกดราคา  ท้ังนี้ หาก
ชาวนามีต้นทุนการเพาะปลูก ๙,๐๗๔ บาทต่อเกวียน ถ้าหากจํานําข้าวได้ ๑๑,๐๐๐ บาท ชาวนาจะได้กําไร
เพียง ๒,๐๐๐ บาท ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อชาวนา  ท้ังนี้ ต้นเหตุมาจากชาวนาถูกโกงค่าความชื้น ขณะนําข้าวเข้า
โครงการรับจํานํา   ท้ังนี้ผู้อภิปรายได้อธิบายวิธีการคํานวณค่าความชื้น ซ่ึงโรงสีใช้ในการเอาเปรียบชาวนา  
รวมถึงกลโกงอ่ืน ๆ ของโรงสี  อย่างไรก็ตาม ในการอภิปรายช่วงนี้มีสมาชิกประท้วงเป็นจํานวนมาก 

  ต่อมา ส.ส.อรรถพร  พลบุตร  ได้อภิปราย กรณีมีขบวนการลักลอบขนข้าวตามแนวชายแดน
เข้าไทยเพ่ือมาสวมสิทธิ์ ในโครงการรับจํานวนข้าวของรัฐบาลชุดนี้  รวมถึงการเวียนเทียนข้าว ซ่ึงเป็นวิธีการ
ทุจริตข้าวอีกแบบหนึ่งในหลายรูปแบบ เช่น การปลอมปนข้าวคุณภาพไม่ดี ท้ังข้าวเสื่อมสภาพหรือเรียกว่า ข้าว
หยอดหลุม และการโกงโดยออกใบประทวนปลอม ท้ังนี้ผู้อภิปรายได้กล่าวว่า การโกงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากรัฐบาลหย่อนยานไร้ประสิทธิภาพ บริหารงานล้มเหลว และการโกงทําเป็นกระบวนการระหว่างโรงสี
กับนักการเมือง 
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  ต่อจากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บํารุง  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้ดูแลตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ได้ใช้สิทธิพาดพิง อภิปรายชี้แจงว่า ได้
ดําเนินการดําเนินคดีกับผู้ทุจริตแล้ว ส่วนกรณีสมาชิกอภิปรายหากมีพยานหลักฐานขอให้นําส่งรัฐบาลเพ่ือจะ
ได้ดําเนินการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามท่ีผู้อภิปรายกล่าวหาได้ 

  จากนั้น มีสมาชิกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ประเด็นโครงการรับจํานําข้าวอีกหลาย
ท่าน เช่น ส.ส.อาคม  เอ่งฉ้วน  ส.ส.ประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ  ส.ส.วรงค์  เดชกิจวิกรม  โดยได้อภิปราย
วิธีการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวโดยละเอียด รวมถึงการบริหารจัดการท่ีผิดพลาดและเอ้ือประโยชน์ให้พวก
พ้องก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศในวงกว้าง โดยได้อ้างถึงว่ามีการอุปโลกน์บริษัทนายหน้าท้ังต่างประเทศ
และในประเทศรับซ้ือข้าวและนําไปทําสัญญาซ้ือข้าวรูปแบบ G TO G หรือรัฐต่อรัฐ ซ่ึงบริษัทดังกล่าวมีส่วน
เก่ียวข้องกับนักการเมืองหรือกลุ่มการเมือง ซ่ึงเป็นพวกพ้วงของนายกรัฐมนตรี รวมท้ัง การกระทําดังกล่าวเพ่ือ
เป็นการหลีกเลี่ยงการประมูล  จากนั้น ส.ส.วรงค์  เดชกิจวิกรม  ได้แสดงหลักฐานการทํางานของบริษัท
ดังกล่าว ต้ังแต่การทุจริตในโครงการรับจํานําข้าวและการฟอกเงิน ทําให้สมาชิกฝ่ายรัฐบาลประท้วงว่าการ
อภิปรายเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในประเด็นการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  จากนั้น สมาชิกฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาลประท้วงโต้ตอบกันไปมาเป็นระยะตลอดการอภิปราย เม่ือ ส.ส.วรงค์  เดชกิจวิกรม อภิปรายเสร็จ
สิ้นแล้ว ประธานได้อนุญาตให้ รมต.บุญทรง   เตริยาภิรมย์  รมว.พาณิชย์ ใช้สิทธิพาดพิงชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า 
รัฐบาลไทยไม่มีนโยบายอุดหนุนข้าว ซ่ึงจะยึดหลักเกณฑ์ของ W.T.O. ตามท่ีสมาชิกผู้อภิปรายกล่าวหาแต่
ประการใด ส่วนการระบายข้าวนั้นได้ดําเนินการตามปกติตามหลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องตามระเบียบตรงไปตรงมา ไม่
มีเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลัง และได้ชี้แจงประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีถูกพาดพิงจนครบถ้วน  ต่อจากนั้น สมาชิกผู้อภิปรายก่อน
หน้านี้ได้ทักท้วงว่าข้อมูลของรัฐมนตรีคลาดเคลื่อน 

  ต่อจากนั้น ฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกหลายประเด็น จนถึงเวลา
ประมาณ ๐๐.๑๕ นาฬิกา  ประธานสั่งพักการประชุมและนัดประชุมต่อในวันรุ่งข้ึน (วันอังคารท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕)  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 


